

Đoan Hùng, ngày 26 tháng 9 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ**  
**Thực hiện Đào tạo nông dân**

*Thuộc hợp phần 3 dự án: Cải thiện Nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ (WB7)*

**I. ĐẶT VẤN ĐỀ**

Bưởi Đoan Hùng (*Citrus grandis*) là một loại cây ăn quả đặc sản nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ và cả nước. Giống bưởi này mang tên huyện Đoan Hùng, huyện cực bắc của tỉnh Phú Thọ. Bưởi Đoan Hùng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận thương hiệu và chỉ dẫn vị trí địa lý, được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại quyết định số 73/QĐ-SHTT ngày 8/2/2006. Quả bưởi có giá trị dinh dưỡng cao, giàu đường, Vitamin, axit hữu cơ, muối khoáng và pectin, có tác dụng tốt với sức khỏe con người. Khi ăn tươi, quả rất nhiều nước, tép mịn, ngọt dịu và thơm, được thị trường rất ưa chuộng. Những năm gần đây bưởi được tiêu thụ rất mạnh, với giá trung bình từ 15.000 - 20.000 đồng/ quả. Vào dịp tết trung thu hay tết nguyên đán, giá bán có thể lên đến 40.000 - 50.000 đồng/quả. Lợi nhuận từ trồng bưởi cao gấp hàng chục lần so với trồng lúa và nhiều loại cây trồng khác.

Với mục tiêu giúp bà con nông dân có thêm những kiến thức, những tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để thích ứng với những biến đổi thất thường của điều kiện thời tiết khí hậu hiện nay thì việc tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật là rất cần thiết.

Căn cứ Văn bản số 809/SNN-TT ngày 20/06/2016 về việc phân công các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nông dân (FFS) năm 2016, thuộc Hợp phần 3 dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện hợp đồng số 39/HĐ-ĐTFFS về việc đào tạo tập huấn cho nông dân (FFS) thuộc hợp phần 3 dự án: Cải thiện Nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ (WB7) giữa Ban quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT và Chi cục bảo vệ thực vật Phú Thọ ký ngày 21/06/2016, Kế hoạch số 180/KH-BVTV ngày 22/6/2016 của Chi cục bảo vệ thực vật Phú Thọ về việc triển khai thực hiện lớp tập huấn tại đồng ruộng (FFS) năm 2016;

Trạm BVTV Đoan Hùng đã tiến hành triển khai các lớp tập huấn đồng ruộng (FFS) trên cây bưởi, rau theo đúng kế hoạch được duyệt.

